



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

[www.mof.go.th](http://www.mof.go.th)

ฉบับที่ 74 /2549

วันที่ 8 สิงหาคม 2549

## กำหนดการยื่นคำขออนุญาตและการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ของคำขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ และนิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบเงินที่จะอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ พร้อมทั้งพิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งรวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของคำขอและวงเงินที่จะจัดสรรให้กับผู้ขออนุญาตแต่ละราย เพื่อเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา นั้น

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในกำหนดการยื่นคำขออนุญาตและแนวทางในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตฯ เสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. กำหนดการยื่นคำขออนุญาต เห็นควรเปิดให้ยื่นคำขออนุญาต ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี โดยผู้ขอจะต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ หากไม่สามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ได้ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องยื่นคำขอเข้ามาใหม่ อย่งไรก็ดี สำหรับปี 2549 จะเปิดให้ยื่นคำขอครั้งแรกภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2549

2. การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคำขอ ในกรณีที่วงเงินรวมของคำขออนุญาตมากกว่ากรอบวงเงินที่จะจัดสรรให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท จะจัดลำดับความสำคัญของคำขอโดยการให้คะแนนตามปัจจัยต่างๆ อาทิ

- ประเทศผู้ขออนุญาต โดยพิจารณาว่าเป็นผู้ขออนุญาตออกตราสารหนี้จากประเทศในกลุ่ม ASEAN+3 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ประเทศในกลุ่ม Asia Cooperation Dialogue และประเทศอื่นๆ

- การใช้เงินที่ระดมได้ เช่น ใช้เป็นเงินบาทหรือ Swap เป็นเงินตราต่างประเทศ ใช้ในโครงการลงทุนในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอื่นๆ และโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจไทยหรือไม่

- อันดับความน่าเชื่อถือ

จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลต่างประเทศที่สนใจจะออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทยื่นคำขออนุญาตภายในกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้น

---